

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
- เลขานุการสภาฯ ขอลาป่วย ที่ประชุมสภาทำการเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่แทนที่ประชุมสภาฯ - เลื่อนนายอลงกต ทองคำพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อรับรองการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว

ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

- ประธานสภาฯ - สมาชิกที่ประชุมเห็นชอบรับรองการประชุมหรือไม่ หากที่ประชุมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุมสภาฯ - ยกมือ ๒๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ ยุติเพื่อพิจารณา

- ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
ขั้นที่ ๒ พิจารณาหลักการ (แปรญัตติ)

ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้สมาชิกได้ทราบ ครับ

ข้อระเบียบ /กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยร่างข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาให้คณะกรรมการ

แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติไว้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้ นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น
ประธานสภาฯ - ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงผลการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ

ประธาน กกก.แปรญัตติ - นายประสิทธิ์ อิ่มจันทร์ แถลงต่อที่ประชุมสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่รับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้มาทำหน้าที่รับคำแปรญัตติแล้วนั้น ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านมาขึ้นคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้มีความเห็นให้คงร่างเดิม

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ

ประธานสภาฯ - ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
ในวาระที่ ๒ ขึ้นพิจารณาหลักการ (แปรญัตติ) หรือไม่ หากที่ประชุมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุมสภาฯ -ยกมือเห็นชอบ ๒๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาชั่วคราว งดออกเสียง

๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

ในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๕ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้มีมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ

ประธานสภาฯ - ต่อไปจะเป็นการลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

สมาชิกที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือไม่ หากที่ประชุมเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุมสภาฯ - ยกมือเห็นชอบ ๒๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาชั่วคราว งคออกเสียง

๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติในการนี้ จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ประธานสภาฯ - ขอเชิญผู้บริหารฯ แกลงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อทุกท่าน ดิฉันนายจันทร์แรง ศรีเดช นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ขอเสนอแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ดังมีรายละเอียดให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตามตารางที่ได้แจกให้ทุกท่านเพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ/พิจารณา

ประธานสภาฯ - สมาชิกที่ประชุมสภาฯ มีท่านใดสงสัยมีข้อเสนออะไร เชิญสอบถามได้ครับ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับ.หรือไม่ หากที่ประชุมเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุมสภาฯ - ยกมือเห็นชอบ ๒๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาชั่วคราว งคออกเสียง

๓.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ประธานสภาฯ - ขอเชิญผู้บริหารฯ ชี้แจงต่อสภาฯ ครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อทุกท่าน ดิฉันนางจันทร์แรง ศรีเดช นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ มีเรื่องนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือการอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ตำบลเขาค้อ ให้สภาได้พิจารณาความเห็นชอบ/รับทราบ โดยไม่ถือเป็นการอนุญาต

